

COFNODION 11/10/21 am 7.00yh  
CYFARFOD YN LLANFACH

**1)PRESENNOL**

MRS DONNA JAMES, (Cadair)  
MRS BETHAN DAVIES, MR MIKE INDEKA  
MRS ANWEN HAYNES. MR DAVID BEALE.  
MR GUY PARGETER. MISS MICHELLE JAMES,

YMDDIHEURIADAU- MS JOANNE HUMPHRIES.  
Mr CHRIS WALTON. Cyng Ellen ap Gwynn  
CYHOEDD – NEB  
CYFIETHYDD: NEB

**2)DATGAN DIDDORDEB:**

MR MIKE INDEKA. YN 4A

**3)CADARNHAU COFNODION:**

13/09/2021

CYN: Mr Mike Indeka

AIL : Miss Michelle James

Pawb yn cytun

**4)MATERION YN CODI OR COFNODION**

a)NRW- cynlluniau coed yn yr ardal.- dipyn o siarad eto

1.Michelle yn mynd i siarad efo Mr David Grainger ar Lodge am cael llwybr troed.  
2.Amser i siarad am arian i rhoi mewn fel £500 y flwyddyn a £5000 i ddechrau falle?

3. Cyfarfod efo pobl lleol i clywed syniadau nhw.

b) NRW – twll yn banc y Leri,- Guy wedi hela ebost i pawb. Nia Cwtch Ni wedi dweud bod NRW yn mynd i cadw golwg a diogelu.

c)Llwybr rhwng Taliesin a Talybont-gofyn i Eifion am newyddion.

d)Cyfarfod am y A487 – ebost o Rhodri James 14/9/2021.

e) Coeden Nadolig- Michelle wedi cymryd drosto. S171 licence CCC

f)Eifion a ni i gael cyfarfod yn y lle i siarad am manylion gwaith ar y tir commin. Gofyn i Eifion eto.

g)Pibell dwr yn Taliesin roedd wedi bloccio – Gareth o CCC yn cadw llygaid arno pob Mis.

h)Gofyn i CCC am ffordd y Temperance- gwaith wedi wneud ar y ffos- wedi bloccio yn barod.. Caravan gwyrdd yn y ffordd. Potiau ar y palmant ger y Temperence.

- Clerc wedi siarad efo Brian Thomas CCC.

i) Eisiau gwaith wneud ar ffordd Treddol o Penmorfa ir Bont – Clerc wedi siarad efo Brian Thomas CCC

j) Twll yn y fens ger Fuches Goch yn gadael anifeiliad

MINUTES OF 11/10/21 at 7.00PM  
MEETING IN LLANFACH

**1)PRESENT**

MRS DONNA JAMES, (Chair),  
MRS BETHAN DAVIES, MR MIKE INDEKA  
MRS ANWEN HAYNES. MR DAVID BEALE.  
MR GUY PARGETER. MISS MICHELLE JAMES,

APOLOGIES – MS JOANNE HUMPHRIES.

MR CHRIS WALTON. Cllr Ellen ap Gwynn

PUBLIC- no one

TRANSLATOR- none

**2)DISCLOSURE OF INTEREST:**

MR MIKE INDEKA. IN 4A

**3)ACCEPTING OF THE MINUTES:**

13/09/2021

PROP: Mr Mike Indeka

SEC: Miss Michelle James

Everybody agreed

**4)MATTERS ARISING FROM THE MINUTES**

a) NRW- plans for the woods in the area- bit of a discussion again

1.Michelle will speak to David Grainger and the Lodge about getting a footpath.

2. Time to talk about putting money in like £500 a year and £5000 to start maybe?

3. Meeting with the public to hear their views.

b)NRW – hole in the bank of the Leri- Guy sent emails to all. Nia Cwtch Ni said NRW will keep an eye and protect the bank.

c) Path from Taliesin to Talybont – ask Eifion for any news.

d) Meeting re the A487 – email from Rhodri James with update. 14/9/2021.

e) Christmas Tree- Michelle has taken over the task. S171 licence CCC.

f) Eifion will meet to talk about the details for work on the Common Land . Ask Eifion again.

g)Culvert pipe in Taliesin that was blocked.

Gareth from CCC Keeping an eye on it monthly.

h) Ask CCC re Temperance lane, the ditch work been done but is blocked already. Green Caravan in way. Plantpots blocking pavement by Temperence House.

Clerk spoken to Brian Thomas CCC

i) Work needs doing on the Treddol village road from Penmorfa to the Bridge – Clerk spoken to Brian Thomas CCC

j) Hole in the fence near Fuches Goch allows animals

allan ar y ffordd– dweud wrth CCC/ Eifion  
k) Gofyn i CCC am bin arall yn Taliesin am baw cwn.  
Pobl yn rhoi mewn gerddi ac ar coed. Steve Williams o CCC yn hapus i rhoi un yno.

l) Dweud wrth CCC am dwr wrth y fynwent o hyd, draen wedi torri. Guy yn mynd i llenwi'r ffurflen. Dim ateb eto. Mae gwartheg wedi bod yn y fynwent hefyd yn wneud llanast.

m) Mike wedi dweud bod y clawdd o Trerddol i Taliesin eisiau torri – Bethan wedi ofyn ir dyn wneud. Wedi wneud nawr.

n) Broadway Partners- am ffon fibre- gofyn i ddod i weld ni.

### **5) LLYTHYRON a EBOST**

a) Our Living Trials – holiadur i ffermwyr

b) Holiadur ar pobl efo dau ty – Michelle yn mynd i lenwi.

c) Life bogs – aeth Michelle ir cyfarfod – un arall i wneud ar dydd Sadwrn.

d) Tan 15

e) Cyrsau hyfforddiant – rhestr

f) CCC- cwestiynnau efo'r bwrdd – 24/11/2021

6.30yh – 2 i fynd – cwestiynnau erbyn 8/11/2021

Enwau erbyn 15/11/2021

### **6) ARIAN**

a) Cyflog y Clerc – cynnig Guy ail Dave

b) Cyfrifon wedi mynd i Audit Cymru

PAWB YN CYTUN

### **7) CYNLLUNIO-**

A210821 – Eifion Jones Cilgant y Coed Taliesin

Estyniad ty- meddwl am y tai/pobl o gwmpas.

### **8) FATERION ERAILL**

a) Michelle wedi codi bod parcio yn Taliesin yn mynd o le. Rhau yn parcio mas mewn ir ffordd, palmant wedi blocio efo potiau, siarad am mynd ar railings lawr i wneud mwy o le. Croesi ffordd yn problem hefyd. Clerc i ofyn .

\_ Cau cyfarfod 20.45yh.

out on the road – tell CCC./Eifion again

k) Ask CCC for another dog dirt bin in Taliesin as people are putting bags in gardens and hanging on trees. Steve Williams CCC said he will sort.

l) Tell CCC about the water by the cemetery – blocked or broken drain. Guy will fill form in. No answer as yet. Cows have also got into the cemetery and made a mess.

m) Mike reported that the hedge from Trerddol to Taliesin needs cutting badly – Bethan has asked the contractor to do it. Done now.

n) Broadway Partners – fibre – ask them to come and see us please.

### **5) LETTERS AND EMAILS**

a) Our living trials- questionnaire for farmers

b) Survey on taxes for second homes – Michelle will fill it in

c) Life bogs- Michelle went to the meeting – another will be arranged for a Saturday.

d) Tan 15

e) training courses – list

f) CCC- questions with the board – 24/11/2021

6.30pm – 2 can go – questions by 8/11/2021

Names by 15/11/2021

### **6) MONEY**

a) Clerks wages – prop Guy sec Dave

b) Accounts have gone to Audit Wales

ALL AGREED

### **7) PLANNING –**

A210821 – Eifion Jones Cilgant y Coed Taliesin – extension to house – ensure privacy of surrounding houses/people

### **8) OTHER MATTERS**

a) Michelle brought up that parking in Taliesin is getting out of control and dangerous. Some park out into the road, pavement is blocked by pots, discussing possible railing removal. Crossing is an issue too. Clerk to ask.

close Of Meeting 20.45pm